
  

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) 

 
 
 

วันที่  13 มิถุนายน  พ.ศ.2567  
เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  
อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลบา้นผ้ึง 
สมัยสามัญ  สมยัที่ 2 ประจำป ีพ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) 

วันพฤหัสบดีที่  13 มิถุนายน พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง อ.เมือง จ.นครพนม 

----------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง คร้ังที่ผ่านมา 
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1               

ประจำปี พ.ศ.2567    เมื่อวันท่ี  7 กุมภาพันธ์ 2567 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

เรื่องท่ีทางฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
3.1  รายงานสถานะการเงินการคลัง  รายรับ – รายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ                 

พ.ศ.2567  (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2566 – 7 มิถุนายน พ.ศ.2567) 
3.2  การดำเนินงานในโครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
3.3  การดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  อบต.บ้านผ้ึง 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
  4.1  พิจารณาการรับถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านดงสว่าง  หมู่ท่ี 7 จากคณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ให้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
 

 ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

  

  
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 (คร้ังที่ 1 ) 

วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ผู้มาประชุม 
1. นายฟ้าใหม่  จันทร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายอะจิระ  จันทาพรม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายวรพล  ลีเวียง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 1 
4. นายนาดี  บัวมุล   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3 
5. นายชาญชัย  อุดหนุน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 4 
6. นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
7. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 7 
8. นายคำพันธ์  สาลีเพ็ง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 8 
9.นายธีระศักดิ์  วงศ์อะคะ  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 9 
10.นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 10 
11.นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 11 
12.นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 12 
13.นายปานี  เคนแก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 13 
14.นายเต็ม  นิสาวัน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 14 
15.นายเชิดชัย     มั่นที   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 15 
16.นายพงษ์พฒัน์   อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 16 
17.นายประดิษ  ศรีช่ืน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 5 
18.นายวิชัย  ยาริพันธ ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 18 
19.นายผิน  รัตนมงคล  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 19 
20.นายบุญเทียน  พรมสอน  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 20 
21.น.ส.นงลักษณ์  ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 21 
22.นายถาวร  บัวสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 22 
23.นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 23 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายสมสี แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายทองเย็น สุทธะมา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
4. นายศรราม นาบุญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
5. นายประพันธ ์ เพิ่มพูล   ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.บ้านผ้ึง 
6. นายสุกัณฑ์ ศรีสุข   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 21 
7. นายประยูร มีทองแสน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 18 
8. นายสมเกียรติ   สายจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 20 
9. นายประมงค์ เทียบขุนทศ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 11 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
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เริ่มประชุมเวลา 10.20  น 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ประธานท่ีประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานสภาฯ  จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี 
  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง คร้ังที่ผ่านมา 
(การประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำปี  พ.ศ.2567 เมื่อวันท่ี                 
7 กุมภาพันธ์ 2567) 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลงในรายงานการประชุมสภา อบต. ครั้งท่ีแล้ว

หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
   เร่ืองที่ทางฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

3.1  รายงานสถานะการเงินการคลัง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต้ังแต่ 1 
ต.ค.66-7 มิ.ย.67) 

นางสุจิตรา จ่ิมอาสา -  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ดิฉันขอช้ีแจงสถานะการเงิน 
หน.ฝ่ายการเงิน  การคลัง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต้ังแต่ 1 ต.ค.66-7 มิ.ย.67) ให้

สมาชิกทุกท่านได้รับ ดังนี้ (อ่านรายละเอียด รายรับ-รายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม-มิถุนายน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 (อ่านรายละเอียด รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง เดือนตุลาคม-มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ให้ท่ีประชุมทราบ) 
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ท่ีประชุม -  รับทราบ 
นางสุจิตรา จ่ิมอาสา 3.2 การดำเนินงานในโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
หน.ฝ่ายการเงิน อบต.บ้านผ้ึง ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2567  จำนวน 9 โครงการ 

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 , 2 , 13 , 15 บ้านผ้ึง งบประมาณ 
9,972,000 บาท ได้ดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด 5,950,000 
บาท งบประมาณคงเหลือ 4,022,000 บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
บ้านนาโพธิ์ หมู่ท่ี 12 – บ้านน้อยนาคำ หมู่ท่ี 19 
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2. โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ท่ี 12 บ้านนาโพธิ์ งบประมาณ 
281,500 บาท ทำสัญญา 280,000 บาท  งบคงเหลือ 1,500 บาท  ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อย 

3. โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ท่ี 16 บ้านวังกระแส  งบประมาณ 
495,800 บาท  ทำสัญญา 495,800 บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 

4. โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน  หมู่ท่ี 19  บ้านน้อยนาคำ  งบประมาณ 
495,800 บาท  ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้าง  เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

5. โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ท่ี 3  บ้านวังกระแส  งบประมาณ 
495,800 บาท  ทำสัญญาจ้าง  495,800 บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 

6. โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน  หมู่ท่ี 4  บ้านวังกระแส  งบประมาณ  
495,800 บาท  ทำสัญญาจ้าง  495,800  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 

7. โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ท่ี 7  บ้านดงสว่างงบประมาณ 
281,500 บาท  ทำสัญญาจ้าง 280,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 

8. โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ท่ี 9 บ้านดอนม่วง งบประมาณ 
281,500 บาท  ทำสัญญาจ้าง 280,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท อยู่
ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 

9. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี 7  บ้านดงสว่าง  งบประมาณ 
2,343,100 บาท  ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด 1,055,485.88 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 1,287,614.12 บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแล้งใหญ่ หมู่ท่ี 8 บ้านเทพ
พนมต่อไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  3.3 การดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล อบต.บ้านผ้ึง 
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นายสุดเขต  ดวงดีแก้ว -  เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอช้ีแจงเรื่องการดำเนินโครงการ 
หน.ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข   ธนาคารขยะรีไซเคิล ของ อบต.บ้านผ้ึง  ประจำปี พ.ศ.2567  ให้ทราบ  โดยกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการธนาคาร                 
ขยะรีไซเคิล เพื่อให้การจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยโดยการกระตุ้นและสร้างความรู้             
ความเข้าใจให้กับประชาชนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครื่อข่ายต่างๆในพื้นท่ีตำบลบ้านผ้ึง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดย อบต.
บ้านผ้ึง ได้เริ่มดำเนินการ Kick OFF ดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนและ                  
จากสมาชิก ธนาคารขยะรีไซเคิลต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับซื้อขยะรีไซเคิล              
ร่วมท้ังหมด 5 ครั้ง จากสมาชิกธนาคารขยะ 71 คน รวมปริมาณขยะท่ีรับซื้อได้ 698 กิโลกรัม 
คิดเป็นเงินท่ีขายขยะรีไซเคิลได้ เป็นเงิน 3,368 บาท จามรายละเอียดท่ีได้แจกให้กับสมาชิก 
อบต.ทุกท่านแล้ว สมาชิก อบต.ท่านใดท่ียังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล               
อบต.บ้านผ้ึง ก็ขอเชิญชวนสมัครนะครับ ทางกองทุนมีสวัสดิการการเจ็บป่วยให้ ด้วย                   
ถ้าขายได้ครบ 200 บาท จะมีสวัสดิการเวลาเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล จะได้เงินช่วยคืนละ 
100 บาท ถ้ามีเงินฝากเกินกว่า 200 บาท ในเงินส่วนเกิน 200 บาท ท่านสามารถเบิกมาใช้ได้ 
แต่ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไว้อย่างน้อย 200 บาท 
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ท่ีประชุม -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  พิจารณารับถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านดงสว่าง  หมู่ท่ี 7 จากคณะกรรมการ 

หมู่บ้าน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอช้ีแจง เรื่องการรับถ่ายโอนระบบ 
นายก อบต.  ประปาหมู่บ้าน  บ้านดงสว่าง หมู่ท่ี 7  จากคณะกรรมการหมู่บ้านให้แก่องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านผ้ึง  เนื่องจากการท่ี อบต.บ้านผ้ึง ได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567 โดยในการประชุมประชาคมท่ีบ้านดงสว่าง หมู่ท่ี 7 ในเดือน
มีนาคม 2567  ทางหมู่บ้านมีความประสงค์จะถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงสว่าง 
ให้กับ อบต.บ้านผ้ึง ไปดูแลและบริหารจัดการ  เนื่องจากทางหมู่บ้านไม่มีช่างท่ีมีความรู้และไม่มี
งบประมาณท่ีจะดูแลแก้ไขปัญหาระบบประปา  จึงจะขอถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดง
สว่าง หมู่ท่ี 7 ให้กับทาง อบต.บ้านผ้ึง  เพื่อดูแลบริหารจัดการต่อไป 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม ่
ท่ีประชุม  - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดสอบถาม 
ประธานสภาฯ  - ผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ อบต.บ้านผ้ึง  รับถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน   

บ้านดงสว่าง หมู่ท่ี 7 ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  -  ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  22 เสียง 
ประธานสภาฯ  - ขอพักการประชุม  นัดประชุมต่อ  เวลา  13.30 น. 
 
พักการประชุม  เวลา 12.15 น. 

 

 

 
  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 (คร้ังที่ 1 ) 
วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 

เริ่มประชุมต่อ เวลา 13.35 น.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  มาประชุม จำนวน 23 คน 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

- ทางผู้บริหารและสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรขอให้เสนอได้ 
นายปานี  เคนแก้ว -  ผมขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ท่ี 13 ท่ีเสียมาเป็นเดือนแล้ว ผมแจ้งให้ 
ส.อบต.ม.13  ทางกองช่างแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปซ่อมขอให้เร่งซ่อมแซมให้ด้วย 
นายชาญชัย อุดหนุน - ทางบ้านวังกระแส หมู่ 4 เกิดมีโรคไข้เลือดออกระบาด ทางฝ่ายบริหารและ รพ.สต.บ้านผ้ึง  
ส.อบต.ม.4  ได้ให้กองสาธารณสุขไปดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงแล้ว ขอขอบคุณครับ 
นายนาดี บัวมุล  - ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารท่ีไปช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไร่นาชาวบ้าน หมู่ 3 อาจจะมีปัญหา 
ส.อบต.ม.3  เล็กน้อยแต่ก็แก้ไขปัญหาสำเร็จได้ด้วยดี 
นายธีระศักดิ์ วงค์อะคะ - ผมขอแจ้งปัญหาถนนลูกรังทางไปรีสอร์ทท่ีอยู่ริมห้วยถนนขาดชำรุดชาวบ้านเดินทางไป 
ส.อบต.ม.9  นาไม่ได้ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยไปซ่อมแซมให้ด้วย 
นายถาวร บัวสุวรรณ์ - ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 22 ท่ีซัมเมอร์สเสีย ทางฝ่ายบริหารได้ไปซ่อมแซมให้แล้ว  
ส.อบต.ม.22  ขอขอบคุณครับ 
นายทองเรียน ฝ่ายเพีย - ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารท่ีนำรถแบคโฮเล็กไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังริมถนนภายในหมู่บ้าน  
ส.อบต.ม.2  ชาวบ้านดีใจมาก 
นายเต็ม นิสาวัน  - เมื่อวานทางฝ่ายบริหารได้นำรถแบคโฮเล็กไปขุดลอกคลองดินระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
ส.อ.บต.ม.14  ท่ีน้ำท่วมขัง ขอขอบคุณครับ 
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - ผมขอแจ้ง เมื่อวันท่ีทำกิจกรรม Big Cleaning Day ได้ไปพบถนนสายบ้านสุขเจริญไป 
ส.อบต.ม.10  บ้านดงสว่าง ห่างจากสะพานย้อนกลับมาประมาณ 140 เมตร ถนนดินชำรุด พังทลาย  

ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปสำรวจและซ่อมแซมให้ด้วย 
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นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอแจ้ง ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2567 เวลา เช้า อบต.บ้านผ้ึง จะทำบุญตักบาตร ทำพิธีขึ้น 
นายก อบต.  อาคารหลังใหม่ท่ีเป็นงานสวัสดิการสังคม ขอเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมทำบุญด้วยครับ 

- เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางในหมู่บ้านในหน้าฝน บางทีซ่อมได้ยาก ต้องใช้เวลา 
- หมู่ 22 ท่อประปาแตกบ่อย บางทีก็เกิดจากรถมาชน ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันดูด้วย 
- หมู่ 3 ได้นำรถแบคโฮเล็กไปช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำข้างถนนให้แล้ว 
- หมู่ 10 จะให้ทางกองช่างลงไปดูให้ 
- หมู่ 7 หน้าวัดดงสว่าง สายไฟฟ้าขาดต้ังแต่ลมพายุพัดมา ได้แจ้งให้ทางการไฟฟ้าทราบแล้ว 

การไฟฟ้าแจ้งว่าจะดำเนินการให้และเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอได้แจ้งให้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบว่าไฟฟ้าท่ีมาจากอำเภอโพนสวรรค์มาในตำบลบ้านผ้ึงโซนในไม่พอใช้ทาง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่าจะประสานกับการไฟฟ้าให้ 

- เรื่องการทำประชาคมหมู่บ้าน ขอแนะนำอย่าเขียนส้ันเกินไป เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ถ้าเขียนน้อย ส้ันเกินไป ก็ไม่อาจจัดสรรงบประมาณให้ได้ 

- โครงการถนนท่ีจะทำในเขตป่าสงวน ขอแจ้งให้ทราบว่า ถ้าถนนสายไหนมีปัญหาไม่ว่าจะ
เป็นการปลูกมันเข้ามาชิดทางเกินไปแล้วเวลาจะทำถนนมีปัญหาขัดแย้งกัน ป่าไม้แจ้งว่า
ถนนเส้นไหน ท่ีมีปัญหาขัดแย้งกัน ป่าไม้เขาจะไม่ออกเอกสารสิทธิทำกินให้ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
  
เลิกประชุมเวลา 14.50  น. 

 
  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)       ฟ้าใหม่  จันทร 
            ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว   
เมื่อวันท่ี  20 มิถุนายน 2567  ปรากฏข้อความตามท่ีประชุม   จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ประธานกรรมการ 
(นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

 
(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 

   (นายสมร  มาดา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 

(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
(นายถาวร  บัวสุวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22 

 
  มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านผ้ึง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว 
  เมื่อวันท่ี   13 มิถุนายน  พ.ศ.2567 
 
 
 

(ลงช่ือ)          ฟ้าใหม่  จันทร 
               ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


